

การดำเนินการตามสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ณ โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อнуพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินงานในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งให้ความสำคัญโดยสั่งการในที่ประชุมของจังหวัดเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนกำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักดังกล่าว</p>	<p>ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>
<p>๒. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อнуพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหในระดับบุคคล/ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหอย่างตรงจุด สามารถอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการและปัญหาที่ส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ครัวเรือนต้องการขอรับความช่วยเหลือ โดยขอให้จำแนกรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อเป็นข้อมูลนำเรียนคณะรัฐมนตรีในการเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>๑) ในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ต้องมีการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ใน ๕ มิติ (มิติด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ) เป็นต้น เพื่อให้ทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพูดคุยหรือให้ข้อเสนอแนะกับประชาชนได้</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนตามสภาพปัญหา ๕ มิติ โดยให้มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ขอให้กำกับส่วนราชการในพื้นที่ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย</p> <p>๒) กระทรวงมหาดไทยจะได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ครัวเรือนต้องการขอรับความช่วยเหลือ ภายใต้การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำแนกรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป</p> <p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)</p> <p>๑) ผลการดำเนินงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข จากข้อมูลในระบบ TPMAP มีครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น จำนวน ๖๑๙,๑๑๑ ครัวเรือน โดยจากการลงพื้นที่พบว่า เป็นครัวเรือนอยู่ในเป้าหมายตั้งต้นและมีการสำรวจปัญหา จำนวน ๖๑๕,๑๒๘ ครัวเรือน (เสียชีวิต จำนวน ๒๘๙ ครัวเรือน และย้ายที่อยู่อาศัย จำนวน ๓,๖๙๔ ครัวเรือน) และมีครัวเรือนตกหล่น/ครัวเรือนใหม่ จำนวน ๓๒,๐๑๑ ครัวเรือน รวมมีครัวเรือนในระบบ Logbook จำนวน ๖๔๗,๑๓๙ ครัวเรือน ซึ่งจำแนกปัญหาเป็น ๕ มิติ ดังนี้</p> <p>(๑) มิติด้านรายได้ จำนวน ๓๑๙,๒๔๘ ครัวเรือน โดยพบว่า มีรายได้เฉลี่ยของผู้อยู่ในครัวเรือนต่อปีต่ำกว่า ๓๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕๘,๓๐๐ ครัวเรือน</p> <p>(๒) มิติด้านการศึกษา จำนวน ๑๕๑,๖๔๙ ครัวเรือน โดยพบว่า มีผู้ที่อายุ ๑๕ - ๕๙ ปี อ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้ จำนวน ๗๔,๓๖๓ ครัวเรือน</p> <p>(๓) มิติด้านสุขภาพ จำนวน ๑๔๙,๑๔๓ ครัวเรือน โดยพบว่า มีผู้ที่อายุ ๖ ปีขึ้นไป ไม่ออกกำลังกาย จำนวน ๖๘,๐๒๘ ครัวเรือน</p> <p>(๔) มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน ๑๔๕,๕๗๓ ครัวเรือน โดยพบว่า มีผู้ที่ต้องการให้บ้านเรือนเป็นระเบียบ สะอาด จำนวน ๙๐,๙๙๙ ครัวเรือน</p> <p>(๕) มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน ๒,๒๖๘ ครัวเรือน โดยพบว่า มีผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล จำนวน ๒,๐๓๙ ครัวเรือน</p> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)</p> <p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>๑) ขั้นตอนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบระยะเวลา ในช่วงวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คือ ขั้นตอนที่ ๕ การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนที่ ๕ ให้กรมการพัฒนาชุมชน ทุก ๑๕ วัน เพื่อบรรณเป็นข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) ได้พัฒนาระบบ Logbook ด้านการประมวลผล ได้แก่ การส่งพิมพ์รายชื่อครัวเรือน ยากจนออกจากระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน การออกรายงาน รายตัวชี้วัด และการบันทึกข้อมูลการย้ายที่อยู่ของครัวเรือน</p> <p>๓) นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น จำนวน ๙๙,๕๒๘,๕๐๐ บาท เพื่อให้ทีมพี่เลี้ยง (ภาคประชาชน) ลงพื้นที่ติดตาม/ดูแลครัวเรือน จำนวน ๗ วัน วันละ ๒๒๐ บาท และเพื่อเป็นค่าประชุมสำหรับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ) จำนวน ๒ ครั้ง ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) จำนวน ๔ ครั้ง และทีมปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๔) กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๗,๓๑๕,๒๐๐ บาท ในการลงพื้นที่ติดตาม/ดูแลครัวเรือนของพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร จำนวน ๖ วัน</p>	
<p>๓. การจัดทำสรุปข้อมูลที่ใช้จัดนิทรรศการ</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำสรุปข้อมูลที่ใช้จัดนิทรรศการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการชี้แจงผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการตอบกระทู้ถามหรือชี้แจงงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา</p>	<p>- ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๔. การเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้กรุงเทพมหานครรวบรวมประเด็นปัญหาที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป</p>	<p>กทม.</p>
<p>๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด (ผอ.รมน.จ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าพื้นที่</p>	<p>- กอ.รมน.จังหวัดระยองเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒) ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กรมการปกครองและจังหวัดในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยขอให้ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทและระมัดระวังกรณีที่มีการกล่าวหาข้าราชการว่ามีส่วนรู้เห็นกับการค้ามนุษย์	- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
๖. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐบาล (คทช.)	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>๑) ขอให้กรมที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐบาล (คทช.) ว่าไม่สามารถนำที่ดินไปดำเนินการออกโฉนดได้</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดกำกับติดตามเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากรัฐ</p>	<p>- สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง</p>
๗. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการจัดเก็บร้อยละ ๑๐๐ ภายหลังจากที่ได้มีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ ๙๐ เมื่อปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่น ๆ เช่น การลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p>
๘. การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านหอกระจายข่าว โดยเน้นเรื่องที่ประชาชนจำเป็นต้องทราบ เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และเรื่องที่ประชาชนควรปฏิบัติ ซึ่งจะ เป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>
๙. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration) ที่มีเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๗๓ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงสัญลักษณ์จราจรบนถนน เป็นต้น ทั้งนี้ แนวทางในการลดอุบัติเหตุบนถนนสามารถทำได้ ๒ กรณี คือ (๑) การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรตลอดเวลา และ (๒) การสร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการ</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สร้างวัฒนธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นแบบอย่างให้กับคนต่างถิ่นที่เข้ามาใช้รถใช้ถนนในพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การจัดบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ขนส่งหรือผู้มีความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>๑) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้กำกับเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้อันตรายมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน ๒๒ คนต่อประชากร ๑ แสนคน</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับนายอำเภอเรื่องการพัฒนาบรรจุโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับให้ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพใกล้เคียงกับถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท</p> <p>๔) ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดเรื่องมาตรการตัดแต้มใบขับขี่</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p>
<p>๑๐. การเตรียมการรับมือสาธารณภัย</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งสาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และสาธารณภัยที่สำคัญ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p>
<p>๑๑. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอขอบคุณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในระดับหมู่บ้าน โดยมีท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อจะได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p> <p>๒) ขอขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้ประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ต่อไป</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยอาจพิจารณาดำเนินการตาม ๒ แนวทาง ได้แก่ (๑) การประกาศเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือทางราชการในการขุดลอกแหล่งน้ำ ซึ่งไม่ถือเป็นการจัดจ้าง โดยให้นำกรวด หิน ดิน ทราย เป็นค่าตอบแทน หรือ (๒) การจัดจ้างเอกชนทำการขุดลอกแหล่งน้ำ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยแล้ง โดยขอให้เตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเงินด้วยวิธีการขุดสระแลกมูลดิน (การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีขุดดินแลกน้ำ) เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำเรียนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๔๓ หมู่บ้าน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>๒) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนเมษายน ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการสั่งการให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนำเรียนรายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาโดยบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง - การประสานส่วนภูมิภาคทุกสาขา - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
<p>๑๒. การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากสาธารณภัย</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง ในการดำเนินการ รวมทั้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำรวจถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมข้อมูลความต้องการในการจัดรูปที่ดินของประชาชนในพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
๑๔. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล D-M-H-T-A / Universal Prevention และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting ตลอดจนให้ความสำคัญกับการประเมินผู้ป่วยในการรักษาแบบ Community Isolation : CI และ Home Isolation : HI เพื่อไม่ให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น</p> <p>๒) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ติดตามและบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ โดยขอให้เตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นของโรคโควิด - 19 ต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๑๕. การพัฒนาระดับสู่รัฐบาลดิจิทัล	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่ดำเนินโครงการในการพัฒนาระบบดิจิทัล ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามในการดำเนินการ ทั้งเรื่องงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมที่ดินและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้พัฒนาการดำเนินงานในระบบดิจิทัลก้าวหน้าไปมาก ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือกักรมที่ดินเพื่อเร่งรัดดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบดิจิทัล และขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาจัดทำข้อมูลผังเมืองในระบบดิจิทัล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
๑๖. การบริหารจัดการขยะ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา)</p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้เสนอโครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเอกชน จำนวน ๓๔ โครงการ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว โดยจะทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการได้</p> <p>๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) รวมทั้งสิ้น ๒๖๖ Clusters โดย Clusters ขนาดใหญ่ (L) และ Clusters ขนาดกลาง (M) มีความคุ้มค่าที่จะดำเนินโครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาจัดทำแนวทางการดำเนินการสำหรับ Clusters ขนาดเล็ก (S) โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๓) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำประกาศแนวทางการบริหารจัดการขยะเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดถือปฏิบัติ โดยขอให้บรรจุเรื่องการแยกถุงพลาสติกก่อนการกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบ	
๑๗. การบริหารจัดการน้ำเสีย	ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อнуพงษ์ เผ่าจินดา) ๑) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์เรื่องการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ โดยให้ทุกครัวเรือนมีถังดักไขมัน และการบำบัดขั้นต้น โดยเน้นการลดค่าปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ให้ได้มากที่สุด	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๑๘. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อнуพงษ์ เผ่าจินดา) ๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเน้นย้ำขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง	- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
๑๙. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อнуพงษ์ เผ่าจินดา) ๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น การรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า การผลักดันให้มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่ เป็นต้น ๒) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การควบคุมดูแลสุนัขและแมวจรจัด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สำนักนโยบายและแผน สป.
 กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม